

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น จับคู่ กลุ่ม มิตรผล เปิดบ้าน “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สาข พลังพระราชรัฐ” (Excellent Model School)

ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



คณะกรรมการสถานพลังพระราชรัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2: Competitive Workforce) ลุยโรดโชว์เปิดบ้าน“สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สาขพลังพระราชรัฐ” หรือ “Excellent Model School” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้ถึงคิวของตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ที่จับคู่กับ กลุ่มมิตรผล โชว์ศักยภาพพัฒนาการเรียนสายอาชีวศึกษา ด้านการเกษตรสมัยใหม่อย่างครบวงจร

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดบ้าน “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สาขพลังพระราชรัฐ” หรือ “Excellent Model School” ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.จีระเดช อุ่สวัสดิ์ กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานย่อย Standards and Certification Center ภายใต้คณะกรรมการสถานพลังพระราชรัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ดร. โปร่งวิทย์ ลิ้มตระกูล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น และ นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ

ภายในงานมีการนำเสนอศักยภาพของสถานศึกษาและสถานประกอบการผ่านนิทรรศการทั้ง 3 โซน ได้แก่ นิทรรศการ Excellent Model School ที่นำเสนอความเป็นมาของโครงการฯ รวมทั้งความร่วมมือของแต่ละวิทยาลัยกับสถานประกอบการ นิทรรศการ School ให้ข้อมูลการสมัครเรียน และการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาที่แสดงถึงนวัตกรรมของการเกษตรด้านต่างๆ อาทิ การจัดสวนประเภทต่างๆ การจัดแปลงสาธิตผักไฮโดรโปนิกส์และผลไม้ การแสดงชิ้นงานเครื่องกลเกษตร จัดแสดงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ การผสมเทียม สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร เป็นต้น นิทรรศการสถานประกอบการ จัดแสดงข้อมูลที่สถานประกอบการเข้าไปร่วมส่งเสริมความเป็นเลิศกับสถานศึกษา รวมถึงโชว์เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย เช่น การใช้โดรนในการประเมินสภาพอ้อย การใช้วิธี bio-control เพื่อลดการใช้สารเคมี การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่ที่ทันสมัยในการเก็บเกี่ยว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมโรดโชว์เปิดบ้าน สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ หรือ “Excellent Model School” ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความร่วมมือกันของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น และ กลุ่มมิตรผล ผู้เรียนจะได้เรียนหลักสูตรที่สอดคล้องกับเส้นทางอาชีพของตน ทั้งในภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ ได้เรียนรู้กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ตลอดจนได้รับความรู้และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ และทุนการศึกษาในระหว่างการฝึกงาน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งวุฒิบัตรจากกลุ่มมิตรผล และหอการค้าเยอรมัน-ไทย อีกทั้งยังมีโอกาสเข้าทำงานกับบริษัท ทันทีที่สำเร็จการศึกษา มีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพของตนอย่างมั่นคง นอกจากนี้ สถานประกอบการยังได้ร่วมมือกับสถานศึกษาเสริมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถนำความรู้เทคนิคต่างๆ ไปพัฒนาหลักสูตรและถ่ายทอดให้กับนักศึกษาต่อไป

การฝึกกำลังแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างสถาบันสถาบันศึกษาและสถานประกอบในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย ทั้งตัวนักศึกษาที่จะได้รับความรู้และทักษะที่ใช้ในการทำงานได้จริง สถาบันสามารถผลิตนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานได้ และผู้ประกอบการในภาคธุรกิจก็ได้บุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการในสายงาน

หนึ่ง โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 46 แห่งทั่วประเทศ โดยมี 28 สาขาวิชาที่เปิดสอน และมี 14 องค์กรเอกชนชั้นนำให้การสนับสนุน ได้แก่ บมจ.การบินกรุงเทพ, บมจ.ช.การช่าง, บจก.ซัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี, บมจ.ซีพี ออลล์, กลุ่มมิตรผล, บมจ.เบทาโกร, เอสซีจี, บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.กฤษา, บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น, บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล, บมจ.ไออาร์พีซี, บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

ผู้สนใจติดตามกิจกรรม หรือรายละเอียดความคืบหน้าของ โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” (Excellent Model School) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.vec.go.th